

ด่วนที่สุด
ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๗/๕



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนประชนามิตร อต ๕๓๐๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๘๓ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ตามที่ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ และให้รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบทุกสามเดือน (มีนาคม มิถุนายน และกันยายน) จนกว่าการปรับปรุงซ่อมแซมจะแล้วเสร็จ โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่สอง ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และครั้งที่สาม ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารจากหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจ ตรวจสอบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ว่ามีครอบคลุมครบถ้วนทุกหมู่บ้านหรือไม่ และตรวจสอบสภาพการใช้งานของหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบันและให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. หอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชนไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑.๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน ก็ให้พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายซึ่งหมดความจำเป็นมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑.๓ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน และหากไม่มีงบประมาณเพียงพอในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายมาตั้งเป็นรายการใหม่ได้ ก็อาจเสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นนำเงินสะสมมาใช้จ่าย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับการใช้จ่ายเงินสะสมต้องคำนึงถึงสถานะทางการคลัง

สำหรับการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้มีการดำเนินการที่บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอขอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาใช้ดุลยพินิจในการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

/๒. หอกระจาย.....

๒. หอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น ซึ่งติดตั้งในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่มียงบประมาณในการซ่อมแซม หรือปรับปรุง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรประชาชนให้จัดทำโครงการ พร้อมรายละเอียดเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการ ซ่อมแซม ปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน/ชุมชนให้ใช้งานได้อยู่เสมอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับอำเภอในแจ้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมิทร เกิดกล้า)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘

ผู้ประสานงาน

นางสิริพรรณ ศิวะวามร ๐๘๑-๒๘๐๗๖๗๗
หนังสือประทับตรา (หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน)